



เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556... ● ชาวแรก...นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังสังเกตการณ์สภาพน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงที่สนามบินจังหวัดตากว่า กรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ พบว่าอยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่การทำการเกษตรในหลาย ๆ จังหวัด จึงได้สั่งการให้กรมฝน

หลวงและการบินเกษตรเร่งปฏิบัติการเติมน้ำให้กับเขื่อนต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคเกษตรเป็นการเร่งด่วน รวมทั้งได้กำชับกรมชลประทานวางแผนการระบายน้ำอย่างระมัดระวัง... ● เรื่องดี ๆ...นายทนงศักดิ์ อัฐสุกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ได้เข้าร่วมแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ บริเวณเทศบาลตำบลบ้านแพ จังหัดระยอง โดยเป็นแผนเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยได้รับสารพิษ จากพื้นที่เกาะเสม็ดมายังฝั่งเทศบาลบ้านแพ มีส่วนราชการเข้าร่วมแผนดังกล่าวอย่างมากมาย เจ้าหน้าที่ชุดรถผลิตน้ำดื่มและรถบรรทุกน้ำ เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง... ● นายมนเฑียร หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, นายสัญญา จุลมนต์ ผู้อำนวยการ

สวนสัตว์ พร้อมด้วยคณะและผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ H.A.Slade 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช... ● เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Department of Veterinary Services (DVS) ประเทศมาเลเซีย คำเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์หญิง ดร.ชวสน เจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมถิรภินรัตน์ ชั้น 5 ตึกกวีจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาตรวจโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2556... ● นางนันทิยา อู่ประเสริฐ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาท่าอากาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ดำเนินการขับเคลื่อนในการสร้างเครือข่าย Q อาสา เพื่อหนุนเสริมกลไกเดิมของเกษตรตำบลในการเป็นที่ปรึกษาแก่เกษตรกร โดยใช้กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม (กลุ่มแม่จูน) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้ผลผลิตมะเขือเทศตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มทษ.9001-2552) หรือที่เรียกว่ามาตรฐาน GAP พืชอาหารเพื่อให้ได้ผลผลิตมะเขือเทศที่มีความปลอดภัย... ● นางจารุณี จงพูนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า สำนักงานพิพิธภัณฑสถานพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน "บูรณาการ วิถีเกษตรไทย" ขึ้น

ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ แบบพึ่งตนเอง... ● นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โชว์สินค้าอุปโภคบริโภคที่วางจำหน่ายภายในศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตร

เกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทางสหกรณ์ได้เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้า โดยการสั่งซื้อสินค้าจากสหกรณ์ผู้ผลิตในจังหวัดต่างๆ โดยตรง เพื่อมาวางจำหน่ายและบริการแก่สมาชิก ทำให้ชาวบ้านได้ซื้อสินค้าในราคาถูกขี้อธรรม พร้อมทั้งได้มีพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมกรสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ... ● ปิดท้ายข่าว...กรมอุทยานแห่งชาติดอยปราชญ์ จัตุรงคกุล นายอมร ต่อเจริญ ผอ.สำนักงานป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ ได้รับรายงานจาก



นายวีเชษฐ์ เกษมทองศรี

นายอรุณพล ผอ.ส่วนยุทธการป้องกันและปราบปราม ได้รับแจ้ง นายวิวัฒน์ ใจว่อง หัวหน้า สป.3 (ภาคเหนือ) และ นายธีระพล หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 1 นำชุดลาดตระเวนกับตำรวจบก.ปทส. ออกตรวจพื้นที่ป่าบ้านใหม่บ้านเย็น หมู่ 9 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวา พบผู้กระทำความผิดบุกรุกพื้นที่ป่าจำนวนมาก ได้จับกุมนายบุญรัตน์ อุดมะระ พร้อมพวกรวม 5 คน...ขอปรบมือดังๆ ให้ครับท่าน... ● ขอแสดงความยินดีกับ นายวีเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นรมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานที่คั่งค้างจะได้สิ้นไหล สำหรับนักวิ่งร้อยเมตรทั้งหลาย และพวกที่ชอบเอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น รวมทั้งพวกชอบคุยไม่โอ้อวด เป็นเด็กของพวกผู้ใหญ่ในกระทรวงและนักการเมืองที่หนุนหลัง โปรดระวังตัวไว้ให้ดี เดี่ยวจะหาว่าไม่เตือน...ฮ่าๆ... ● แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระกูลาน Praser\_tarasan@yahoo.com